

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã cho ý kiến, thông qua một số công việc quan trọng và công tác cán bộ.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 đã đề ra. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

quản lý ở một số cấp, ngành chưa đạt yêu cầu... Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng đại.

nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Phạm Cao Quân và mong rằng trên cương vị công tác mới đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PHÁT ĐỘNG THÁNG CAO ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 17/10, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Trong tháng cao điểm "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương và ủy ban MTTQ các xã, thị trấn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần.

NGÀY HỘI PHỤ NỮ SÁNG TẠO - KHỞI NGHIỆP

(Tiếp theo trang 1)

các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 12.000 lao động. Tại ngày hội, 12 gian hàng của hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, cầu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh và một số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP của mỗi địa phương do các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý sản xuất.

Tham quan các gian hàng tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đặc biệt các sản phẩm trưng bày tại ngày hội đã thể hiện sự khéo léo, cần cù lao động và sáng tạo của hội viên phụ nữ các địa phương.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2022.

Ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường"



Ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường".

Sáng ngày 17/10, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị

sơ kết 3 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự

(ANTT) trong lĩnh vực giáo dục; ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường".

3 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

cơ sở giáo dục ngày càng thiết thực, hiệu quả, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, bị xâm hại giảm rõ rệt, an ninh trật tự trong trường học được nâng lên. 3 năm qua, có 20 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen do có thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT trong lĩnh vực giáo dục.

Hướng dẫn sử dụng Lộc nhung an toàn, hiệu quả

Lộc nhung là sừng non mới nhú của hươu, nai, thường được thu hoạch vào mùa xuân. Đây là vị thuốc đại bổ, nằm trong "tứ đại danh dược" của y học cổ truyền gồm "Sâm Nhung Quế Phụ". Tuy nhiên, việc sử dụng Lộc nhung sao cho an toàn, hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

Ngoài ra, các hoạt chất trong Lộc nhung còn giúp tăng tuần hoàn máu, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh Testosterone, từ đó nâng cao sức khỏe và cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới. Lưu ý khi sử dụng Lộc nhung từ chuyên gia y học cổ truyền

hoặc thái lát mỏng. Sau khoảng một tháng thì lấy ra sử dụng, tránh tình trạng rượu quý chỉ để "ngâm" rất lãng phí. Ngoài ngâm rượu, có thể dùng Lộc nhung để ngâm mật ong, nấu cháo, hấp cơm. Đặc biệt, phương pháp tốt, dễ dùng và tăng được hiệu quả của Lộc nhung đó là: tán nhỏ nhưng hươu, nhân sâm thành bột mịn, sau đó trộn với mật ong làm thành viên để dùng hàng ngày.



dùng Lộc nhung đều ghi nhận kết quả rất tốt. Ứng dụng Lộc nhung vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe nam giới Lộc nhung là thượng dược đại bổ, tuy nhiên quá trình chế biến khá phức tạp và việc gia giảm liều lượng cũng không hề đơn giản.

phẩm còn chứa các dược liệu quý như Nhân sâm, Dâm dương hoắc, Nhục thung dung, Ba kích... và các tinh chất như Hàu, Bá bệnh, Bạch tật lê, Testofen. Viganam Tâm Bình là sản phẩm dành cho nam giới, hỗ trợ đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe toàn thân, đồng thời giúp bổ thận tráng dương, cải thiện và tăng cường chức năng sinh lý.

Advertisement for COVID-19 testing and Viganam Tam Binh products. It includes a QR code, contact information for the testing center, and details about the products. Text: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tỉnh hình dịch Covid-19 đến ngày 17/10. Thế giới: Đã có hơn 630 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 673 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới."